



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๑๕

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๓๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ประธาน ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือขอความร่วมมือคุรุสภาพิจารณาคณะกรรมการของผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีคุณสมบัติการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขอให้หมายความรวมถึง ผ่านการปฏิบัติการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หรือหน่วยงานอื่นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้พิจารณากรณีเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แล้ว จึงเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบกำหนดแนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูหรือปฏิบัติการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ผู้ที่ทำหน้าที่ครูหรือปฏิบัติการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซึ่งได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาแล้ว ให้สามารถประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวจะต้องผ่านการประเมินในระดับดีมากหรือระดับดีจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

๒. ผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้สามารถใช้เป็นประสบการณ์การปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้

/สำนักงาน...

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับทราบแนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ดังนั้น จึงขอแจ้งมติของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยาทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๑

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๘๙๙๑

ผู้ประสานงาน

นางสาวกชนิภา ใจเกลี้ยง โทร. ๐๙-๗๐๗๒-๙๓๘๙

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕”